



ปีที่ 44 ฉบับที่ 116 วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

### สวัสดิ์ปีใหม่ 2557

ขอพุดตานภาพ	ธรรมานภาพ	สังฆานภาพ
เทวานภาพ	และมหิตถยานภาพ	ทั้งมวลได้ดลบันดาล
ประทานพร	ให้ท่านและครอบครัว	ได้พัฒนา เจริญก้าวหน้า
และผาสุก	ตลอดปี 2557	และตลอดไป
☺ พัฒนาความคิด	สติปัญญา	จริยวัตร
☺ เจริญในธรรม	ก้าวหน้าทางวิชาการ	หน้าที่การงาน เศรษฐกิจ
	และสังคม	
☺ ผาสุก	กาย สบายใจ	ได้สุขภาพะสมบูรณ์ เป็นที่พึง
	ของครอบครัว วงศาคณาญาติ	และประชาคมโดยส่วนรวม
	อย่างมั่นคง	และยั่งยืน

รศ.วิมล คำศรี

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หาก คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงาน มีความประสงค์จะลงข่าวผ่านมหาชัยสาร สามารถส่งข่าวผ่านทาง E- mail [pr@nstru.ac.th](mailto:pr@nstru.ac.th) หรือผ่านทาง Facebook ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



# เอกสารประชาสัมพันธ์



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ถ.ท่าบ่อ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 Tel,Fax 075-8098 13



เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าบ่อ จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 มีการจัดนิทรรศการ พร้อมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและสาธิตการดับเพลิง ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

## พักเที่ยงที่สุดแห่งปี (ต่อจากหน้า 4)

มีเฮที่สุดแห่งปีคงไม่พ้นเรื่องของการปรับฐานเงินใหม่แบบสุดๆ เลิกฐานเดิมเก่า ซึ่งผู้ได้ปรับการปรับเงินเดือนในครั้งนี้หน้าบานกันสุดๆ ยอดตกเบิกก็สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ผู้ที่ได้ตกเบิกสูงสุดสองแสนกว่าบาท เย้ๆ

หยุดการเรียนการสอนบ่อยที่สุด นอกจากจะหยุดในวันสำคัญทางราชการแล้ว ยังมีการหยุดในโอกาสต่างๆหลายรายการ เช่นหยุดสอบนักธรรม หยุดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย หยุดสอบพนักงานราชส่วนท้องถิ่น หยุดกีฬาสิงห์-ราชภัฏ เป็นต้น

กิจกรรมเทศน์มหาชาติยกให้เป็นกิจกรรมที่มีการจัดการดีที่สุดในอดีต โดยสามารถเชิญชวนเจ้าภาพได้ครบทุกกัณฑ์ ดังนี้ เทศน์กัณฑ์ทศพร เทศน์กัณฑ์หิมพานต์ เจ้าภาพคณะครูศาสตร์และสำนักวิทยบริการ เทศน์กัณฑ์วนปเวศน์ เทศน์กัณฑ์ชูชก เจ้าภาพคณะมนุษยศาสตร์ฯและสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เทศน์กัณฑ์ชูชก เทศน์กัณฑ์จุลพน เจ้าภาพคณะวิทยาการจัดการและ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจำกัด เทศน์กัณฑ์มหาพน เทศน์กัณฑ์กุมาร เจ้าภาพคณะวิทยาศาสตร์และสภาคณาจารย์ เทศน์กัณฑ์มัทรี เจ้าภาพสโมสรบุคลากร มรภ.นศ. เทศน์กัณฑ์ลักขณบรรพ เทศน์กัณฑ์มหาธาต เจ้าภาพคณะเทคโนโลยีและสภามหาวิทยาลัย เทศน์กัณฑ์ฉกษัตริย์ เจ้าภาพสถาบันวิจัย/กองแผน/กองกลางและบัณฑิตวิทยาลัย เทศน์กัณฑ์นครกัณฑ์ เจ้าภาพศูนย์วัฒนธรรม/กองพัฒนานักศึกษา และโรงเรียนสาธิต

ปี 2556 เป็นปีที่มีการปรับเปลี่ยนชุดผู้บริหารมากที่สุด มีทั้งหมด 4 ชุด ชุดที่ 1. ชุดของ ผศ. นัทรชัย ศุกระกาญจน์ หมดวาระ 6 มีนาคม 2556 ชุดที่ 2. ชุดรักษาราชการแทนของ ดร.อุทัย ดุลยเกษม ชุดที่ 3 ชุดของรักษาราชการแทน ดร.สมปอง รักษาธรรม และชุดที่ 4. ชุดของผู้บริหารชุดปัจจุบัน รศ.วิมล คำศรี อธิการบดีคนที่ 13 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ลงข่าวทวงข้อมูลบ่อยที่สุดแห่งปีคือ ข่าวของการขอข้อมูลการรายงานผลการศึกษาต่อ ของบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ ขอทวงเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอให้ท่านรายงานผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ตามแบบฟอร์มนำส่งรายงานผลการศึกษาและแบบรายงานผลการศึกษา พร้อมด้วยเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับภายในวันที่ 27 ธันวาคม นี้ค่ะ

ที่สุดยังไม่หมดที่สุด แต่ต้องหยุดเพียงนี้ เพราะมีหน้ากระดาษจำกัดที่สุด ผิดพลาดประการใด ขออภัยเป็นที่สุด พบกันใหม่ปีหน้าสวัสดิ์ค่ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้บุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ รายงานผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ตามแบบฟอร์มนำส่งรายงานผลการศึกษาและแบบรายงานผลการศึกษา พร้อมด้วยเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556



ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาชัยสารฉบับประจำวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 ตรงกับวันแรม 11 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเส็ง  
มหาชัยสารฉบับสุดท้ายแห่งปีจะไม่สมบูรณ์ หากไม่มีเรื่องของที่สุดแห่งปี ในรอบปีที่ 2556 ที่กำลังจาก  
ลา

ที่สุดแห่งปีเรื่องแรกคงต้องยกให้เรื่องของการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการ  
และสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งเป็นการรับสมัครที่ยาวนานที่สุด ล่าสุดเป็นการรับสมัครครั้งที่ 3 และจะ  
มีการรับสมัครต่อไปจนถึงรอบที่ 4 อาจจะมีถึงครั้งที่ 5 ที่ 6 และอาจถึง infinity (เวอร์ไป) คนสอบก็  
สอบกันจนละเอียดใจ แต่ประกาศสอบก็รอบๆ ก็ยังมีผู้สมัครหลังไหลมาสมัครเพิ่มขึ้นทุกรอบ

นอกจากยาวนานที่สุดแล้วการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  
วิชาการ ยังเป็นการรับสมัครที่คึกคักที่สุด สายวิชาการ รับทั้งหมด 63 อัตรา มีผู้มาสมัครทั้งหมด 476  
คน คณะครุศาสตร์ รับ 17 อัตรา มีผู้สมัคร 69 คน คณะวิทยาการจัดการ รับ 6 อัตรา มีผู้มา  
สมัคร 97 คน คณะมนุษยศาสตร์ รับทั้งหมด 23 อัตรา มีผู้สมัครทั้งหมด 163 คน คณะวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี รับทั้งหมด 11 อัตรา มีผู้สมัคร 114 คน และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับ 6 อัตรา  
มีผู้สมัคร 45 คน ส่วนผลการสอบข้อเขียนมีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 19 คน

สายสนับสนุนวิชาการรับ 64 อัตรา มีผู้มาสมัคร 3,081 คน เห็นจำนวนผู้เข้าสอบแล้วทำให้  
หลายรายถอดใจไม่ลงสนามสอบก็ยังมี ตำแหน่งยอดฮิตที่มีผู้สมัครมากที่สุด ต้องยกให้ตำแหน่ง  
นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา รับ 6 อัตรา มีผู้สมัคร 465 คน ลำดับที่ 2 ตำแหน่ง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองนโยบายและแผน รับ 6 อัตรา มีผู้สมัคร 378 คน และ  
ลำดับที่ 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการ รับ 2 อัตรา มีผู้สมัคร 199  
คน ลำดับที่ 4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเทคโนโลยี รับ 2 อัตรา มีผู้สมัคร 186  
คน ลำดับที่ 5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักวิทยบริการ รับ 2 อัตรา มีผู้สมัคร  
176 คน ลำดับที่ 6 ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองกลาง รับ 2 อัตรา มีผู้สมัคร 129 คน ลำดับที่ 7  
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ รับ 2 อัตรา มีผู้สมัคร 126 คน และลำดับ  
สุดท้ายที่มีผู้สมัครสอบเกินร้อยคน คือ ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ สังกัดสำนักวิทยบริการและ  
เทคโนโลยีฯ รับ 4 อัตรา มีผู้สมัคร 107 คน วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม นี้ จะประกาศผลสอบข้อเขียน  
ขอให้เจ้าหน้าที่ของเราโชคดีรับปีใหม่อีกกันถ้วนหน้า